

# SHB mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tỉnh Thái Bình

20:44 28/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Với Tâm yêu thương, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Bình, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn, yêu thương.**

Tại chương trình “Lồng đèn thả sáng ước mơ” do Tỉnh đoàn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức vào ngày 26/9/2023 vừa qua, đại diện SHB đã trực tiếp trao 500 triệu đồng tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bản tỉnh.



*Đại diện SHB trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Bình.*

Đại diện lãnh đạo SHB chia sẻ: “Sự quan tâm, sẻ chia của xã hội sẽ là vòng tay yêu thương sát cánh cùng các em ổn định cuộc sống. Song hành cùng hoạt động kinh doanh, SHB sẽ luôn dành sự

quan tâm đặc biệt và tích cực thực hiện trách nhiệm cộng đồng với hàng loạt các chương trình an sinh xã hội thiết thực hướng tới trẻ em. SHB hy vọng sự giúp đỡ kịp thời này và thiết thực này sẽ động viên tinh thần, tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục vững bước trên con đường học tập, tạo dựng tương lai.”

Trong nhiều năm qua, SHB đã dành ngân sách lên đến hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc, gieo những hạt mầm nhân ái tới thế hệ tương lai của đất nước.

Trong đó, SHB đặc biệt quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em chịu nhiều ảnh hưởng bởi bão, lũ, trẻ em đang sinh sống tại vùng sâu vùng xa, biên giới của tổ quốc nơi còn nhiều thiếu thốn về tinh thần và vật chất như: Phát triển những tài năng trẻ làng SOS qua dự án Young Leader; tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; chia sẻ những mất mát và khó khăn của 1.600 trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19 trên cả nước với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/em, tổng giá trị 8 tỷ đồng; trao tặng 20 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”; xây trường học tại Cao Bằng, Cần Thơ, Thái Bình... Bởi đối với SHB, đầu tư cho thế hệ trẻ chính là đầu tư tốt nhất cho tương lai, đất nước.

Trên chặng đường 30 năm phát triển cùng đất nước, SHB luôn lấy “trách nhiệm xã hội” làm triết lý kinh doanh, người SHB luôn tích cực lan tỏa Tâm yêu thương tới mọi miền Tổ quốc.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/shb-mang-trung-thu-yeu-thuong-den-voi-tre-em-tinh-thai-binh>